
Skólaráðsfundur 15. desember 2016 

1. Skólalóðin rædd, skólalóð Naustaskóla á fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2017. Í næsta 

fréttabréf á að koma fram að börn séu með endurskinsmerki og að foreldrar noti 

sleppistæðin þegar þau eru keyrð í skólann.  

 

2. Hvað á að vera á skólalóðinni? Öflugri kastali. Hólar og fjölbreytt landslag, að það séu 

fjölbreytt leiktæki fyrir mismunandi aldur. Rólur, jafnvægistæki, það á að setja stóran pall 

sunnan við skólann. Stóra steina. Grasfótboltavöllur.  

 

3. Reglur um símanotkun nemenda ræddar. Að nemendur fylgja reglum skólans. Að síminn sé í 

töskunni á meðan skólatími er. Innahúss að síminn er ofan í tösku. Setja upp merkingar. Passa 

að reglan sé orðuð þannig að hún sé nógu skýr. Sími í matsal ekki í boði.  

 

4. Farið yfir niðurstöður úr læsisprófi hjá nemendum úr 2. bekk. Nemendur í Naustaskóla komu 

vel út. Niðurstöður samræmduprófa ræddar, á að kenna nemendum að sitja, æfa þá fyrir 

samræmduprófin.  

 

5. Yndislestur ræddur. Meiri fjölbreytileiki. Fá foreldra með okkur í lið til að efla lestur barna 

heimafyrir.  

 

 


